

TIỀN HẢI

Quản lý vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất



Nông dân các địa phương huyện Tiền Hải tích cực sản xuất vụ mùa.

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp...

lúa, 70% tổng chi phí đầu tư nằm ở khâu vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Qua kiểm tra đã yêu cầu các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp cam kết không kinh doanh khi chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện kinh doanh.

nơi sản xuất theo quy định hiện hành. Nếu các cửa hàng kinh doanh phân bón không bảo đảm chất lượng, phân bón giả sẽ phải bồi thường thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong sản xuất nông nghiệp, HTX SXKD DVNN xã Nam Thăng đã rất chú trọng đến khâu cung ứng vật tư cho xã viên, nông dân trên địa bàn.

nghiệp trên địa bàn. Vụ mùa năm nay, HTX đã nhập trên 20 tấn phân NPK, đạm urê... và cơ số thuốc BVTV giá trị khoảng 200 triệu đồng để cung ứng cho bà con nông dân vận tằm sản xuất.

MANH THẮNG

Làm giàu từ nghề may

Khởi nghiệp nghề may với vài chục triệu đồng, đến nay, xưởng may của chị Đặng Thị Tư, thôn Nguyễn Huệ, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, chị Tư luôn mong muốn có một công việc ổn định để có thể lo cho gia đình sau này. Chỉ được học hết bậc THCS, chị Tư xin vào làm tại các công ty may. Cán mẫn, miệt mài tích lũy kinh nghiệm, chị luôn nuôi ước mơ có một xưởng may của riêng mình.

đồng làm việc. Trời không phụ lòng người, xưởng may của chị Tư dần có tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường. Hiện tại, xưởng may của chị Tư chủ yếu nhận may theo đơn đặt hàng các loại quần áo cho các công ty xuất khẩu. Thu nhập mỗi năm khoảng 300 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, xưởng may của chị còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập từ 4 triệu đồng/người/tháng.

THU THỦY

6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã tập trung chỉ đạo các đội kiểm tra rà soát và phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm trên nhiều lĩnh vực với tổng số 672 vụ bị xử phạt trên 1,7 tỷ đồng.

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Tăng cường kiểm tra đột xuất

phạt gần 246 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng trong dịp tết Nguyên đán nên Chi cục đã tập trung thực hiện chuyên đề này cả trước trong và sau tết Nguyên đán.

Đối với việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh khí đầu mỏ hóa lỏng cũng tương tự. Nhờ thực hiện tốt việc rà soát quản lý địa bàn và kiểm tra đột xuất bất ngờ nên các đội đã phát hiện được nhiều vụ vi phạm. Tính từ tháng 5 tới nay các đội đã kiểm tra được 16 lượt, phát hiện 11 vụ vi phạm, tịch thu 51 bình gas, xử phạt 121 triệu đồng. Nổi bật nhất trong chuyên đề này là Đội

QLTT huyện Vũ Thư đã phát hiện 1 vụ 47 bình gas giả xử phạt 32,5 triệu đồng. Đội QLTT huyện Đông Hưng cũng tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 vụ vi phạm, tịch thu 4 bình gas. Theo ông Nguyễn, các khó của mặt hàng này là ở các vùng nông thôn có rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ bán gas cùng với các hàng tạp hóa khác nên khó kiểm soát triệt để. Hơn nữa các đối tượng

thường vận chuyển vào ban đêm và ngày nghỉ nên công tác phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện cũng hạn chế. Kho giữ hàng hóa của các đội và Chi cục về mặt hàng này không có nên việc tạm giữ hàng hóa để gây nguy hiểm. Điển hình như vụ xử lý gas giả ở Vũ Thư vừa qua, khi bắt các vỏ bình gas đều là tên của hãng sản xuất song khi kiểm tra lại không có hóa đơn, không niêm phong sản phẩm mục đích để nạp gas khác vào vỏ bình gas có thương hiệu để bán ra ngoài thị trường nên tịch thu cùng lúc hàng chục bình về kho cũng rất bất tiện. Ngoài ra, do hình thức gian lận thương mại ngày càng tinh vi nên để xác định được là hàng giả mất rất nhiều thời gian. Ngoài việc điều tra trình sát, nắm tình hình địa bàn, thu thập thông tin để phối hợp kiểm tra xử lý, các đội còn phải kiểm tra về hóa đơn, mỗi hãng sản xuất về xác định, do đó có nhiều vụ việc kéo dài tới vài tháng.

Để ngăn chặn các mặt hàng giả, hàng nhái, các hình thức gian lận thương mại diễn ra trên địa bàn, thời gian tới Chi cục QLTT tiếp tục tập trung kiểm tra theo chuyên đề và đột xuất trên các lĩnh vực. Ngoài ra sẽ yêu cầu các đội gửi danh sách cho các xã, thị trấn về các cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh không đủ điều kiện để có biện pháp kiểm tra, giám sát, quản lý. Đồng thời, tiếp tục tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

THU THỦY



Xưởng may của chị Tư tạo việc làm ổn định cho 50 lao động.

THANH HUYỀN

Chăm sóc đàn gia cầm mùa nắng nóng

Vào mùa hè có những đợt nắng nóng kéo dài kèm theo mưa giông, nhiệt độ và độ ẩm cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn gia cầm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước tác động của yếu tố thời tiết, người chăn nuôi trong tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn gia cầm.

Đông Nam để tránh bức xạ mặt trời. Xung quanh chuồng trồng cây xanh tạo bóng mát. Trong quá trình chăn nuôi phải tuân thủ chế độ ăn hợp lý, cho đàn gia cầm uống thêm thuốc bổ để tăng sức đề kháng; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để chủ động phòng bệnh trước cho đàn vật nuôi.

Cũng cần nuôi gia cầm từ nhiều năm nay, vào mùa hè, gia đình bà Đỗ Thị Mỹ ở thôn Đức Chính, xã Nam Bình (Kiến Xương) đặc biệt chú ý đến công tác vệ sinh thú y trong chăn nuôi. Bà Mỹ cho biết: Thời tiết nắng nóng, gia đình thì phải tăng cường vệ sinh chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi, bảo đảm nền chuồng sạch sẽ, khô ráo, chất độn chuồng trái mồng, định kỳ thay chất độn chuồng, cống rãnh không để đọng phân, nước thải nhằm hạn chế phát sinh mầm bệnh. Định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn

nuôi và tiêm phòng các loại vắc-xin cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Hiện nay, đàn gia cầm toàn tỉnh có gần 12,5 triệu con. Theo các ngành chuyên môn, chăn nuôi gia cầm trong mùa nắng nóng gặp nhiều khó khăn vì nhiệt độ môi trường, độ ẩm cao dẫn đến tích tụ nhiều khí độc như cacbon điôxít (CO2), hydro sulfua (H2S), amoniac (NH3)... là những nguyên nhân dẫn đến giảm sức đề kháng, khiến gia cầm dễ mắc các bệnh cũng như chết nóng. Để giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi cũng như bảo đảm hiệu quả kinh tế cho người dân, người chăn nuôi gia cầm cần thực hiện tốt các biện pháp sau: kiểm tra, cải tạo, nâng cấp hệ thống chuồng trại; mái chuồng nên làm đơn giản bằng tranh, tre, lá hoặc lợp hai mái để chống nóng trực tiếp và tăng cường độ thoáng của chuồng; xung quanh được che chắn, tránh được mưa tạt, gió lùa khi mưa giông. Đối với

chuồng kín cần lắp đặt hệ thống quạt thông gió và giàn mát hợp lý tạo sự thông thoáng và giảm được lượng khí độc lưu thông trong chuồng, thường xuyên tắm nước muối để đảm bảo luôn sạch sẽ. Mát độ nuôi nhốt vừa phải, đối với gà thịt từ 9 - 10 con/m2 và gà giống từ 4 - 5 con/m2; nếu trời quá nóng có thể thả gà ra vườn, gốc cây quanh chuồng.

Người nuôi cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho đàn gia cầm trong những ngày nắng nóng. Tăng số lượng máng uống, cung cấp đủ nước mát và sạch cho gia cầm uống giúp giảm nhiệt độ cơ thể; cho ăn thức ăn chất lượng tốt, bảo đảm không thiêu mốc, không chứa độc tố; bố trí khẩu phần ăn giàu năng lượng thay cho tinh bột để hạn chế sinh nhiệt; chuyển thời gian cho ăn vào lúc trời mát hoặc ban đêm. Đồng thời, bổ sung thêm vitamin C, B-Complex, chất điện giải vào nước uống cho gia cầm để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế vận chuyển gia cầm khi trời nắng nóng, nếu phải vận chuyển đi xa thì cần có dụng cụ chuyên dụng và mật độ

hợp lý. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần phải thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y để bảo vệ đàn gia cầm như: tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho vật nuôi

theo hướng dẫn của cơ quan thú y; định kỳ phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi từ 2 - 3 lần/tuần. Hàng ngày theo dõi để phát hiện sớm gia cầm bị ốm,

tiến hành cách ly, báo với cán bộ thú y đến điều trị, xử lý kịp thời để tránh lây lan ra toàn đàn.

THANH HUYỀN



Cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho đàn gia cầm trong những ngày nắng nóng.